

## **VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG NĂM NHÀ ĐẦU TƯ LỚN NHẤT Ở CAMPUCHIA**

Việt Nam là một trong năm nhà đầu tư hàng đầu tại Campuchia, với gần 3,1 tỷ USD đăng ký tại 214 dự án, trong đó có 176 dự án hoạt động trị giá 2,77 tỷ USD.

Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia, được tổ chức tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia vào tuần trước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh cho biết các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu đầu tư vào nông nghiệp, ngân hàng, viễn thông và công nghệ thông tin, sản xuất công nghiệp và ngành chế biến tại Campuchia.

Doanh thu thương mại song phương giữa hai nước đạt 4,7 tỷ USD vào năm ngoái, tăng 23,8% so với năm 2017. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, con số này là 4,4 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm trước.

Doanh thu thương mại dự kiến sẽ đạt 5,2 tỷ USD trong năm nay, giúp hai nước đạt được mục tiêu thương mại song phương sớm hơn 5 tỷ USD một năm so với dự kiến, Ông Minh nói thêm.

Việt Nam được hưởng thặng dư thương mại 1,7 tỷ đô la Mỹ với nước láng giềng phương Tây năm 2017 và 2,8 tỷ đô la Mỹ năm ngoái.

Trong khi đó, Campuchia đã thực hiện 21 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 64 triệu USD tại Việt Nam, đứng thứ 54 trong số 132 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào nước này.

Nói chuyện với Thời báo Sài Gòn bên lề diễn đàn, ông Nguyễn Phương Lâm, Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI Cần Thơ), lưu ý rằng đây là lần đầu tiên VCCI Cần Thơ tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia và hàng năm sẽ tổ chức sự kiện này không chỉ ở Campuchia mà còn các quốc gia khác.

VCCI Cần Thơ đã chọn Campuchia làm địa điểm đầu tiên cho sự kiện này vì Việt Nam muốn tăng cường hợp tác với các nước ASEAN khác, nhu cầu về sản phẩm Việt Nam của Campuchia ngày càng tăng và hai nước liền kề nhau.

Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, cao su, viễn thông và chế biến để thúc đẩy đầu tư vào Campuchia. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) ở hai nước sau đó sẽ tăng cường hợp tác, Ông Lâm nói thêm. Ông chỉ ra rằng các công ty Việt Nam luôn coi Campuchia là đối tác quan trọng và đáng tin cậy.

Đoàn Hữu Đức, Phó chủ tịch Câu lạc bộ doanh nhân Tiền Giang tại TP HCM và Giám đốc Tập đoàn Tư vấn Việt Nam, nhận xét rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ theo các công ty lớn hơn đầu tư vào Campuchia trong những năm tới.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia được tổ chức bởi VCCI Cần Thơ, Câu lạc bộ doanh nghiệp Tiền Giang tại TP HCM, Phòng Thương mại Campuchia và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Diễn đàn đã thu hút 150 doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, chủ yếu đến từ Câu lạc bộ doanh nhân Tiền Giang tại TP HCM. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ đồng bằng sông Cửu Long có hiểu biết sâu sắc về văn hóa Campuchia và rất linh hoạt trong việc áp dụng công nghệ mới.